

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN HẢI**

Số: /UBND- TTĐT

V/v trả lời ý kiến phản ánh
của ông Nguyễn Minh Hiếu.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Văn Hải, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Ngày 04/6/2024, Ủy ban nhân dân phường Văn Hải tiếp nhận Công văn số 1539/STTTT- TTCNTTTT ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Minh Hiếu, cụ thể:

Vào lúc 16h30 ngày 02/6/2024 tôi có đi tắm biển cùng gia đình tại bãi biển Bình Sơn trực đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Văn Hải và phường Mỹ Bình quản lý, tôi có vào đậu xe thì một hộ dân tự phát giăng dây lán chiếm lòng lề đường để chiếm dụng làm bãi gửi xe và thu mỗi xe ô tô là 20.000đ - 30.000đ/1chiếc (không có phiếu gửi xe) tuy nhiên sau khi tôi ý kiến phí thu cao và không có phiếu gửi xe đúng với quy định của UBND tỉnh đề ra, thì các chủ giữ xe ở đó rất hung hăng, chửi bậy và đuổi tôi khỏi khu vực đó và nói là chỗ đó là khu vực họ quản lý. Qua tìm hiểu tôi được biết những khu vực này được người dân và khách du lịch phản ánh thường thu phí giữ xe rất cao và không có phiếu gửi xe, điều này gây lên sự khó chịu với người dân, mất trật tự và mất cảnh quan đô thị tại bãi biển.

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh trên UBND phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Theo nội dung phản ánh, chiều ngày 04/6/2024 UBND phường Văn Hải cử cán bộ phụ trách trật tự đô thị phối hợp cùng UBND phường Mỹ Bình xuống hiện trường nhánh N1, thuộc khu vực của hai phường quản lý. Qua xác minh được biết trường hợp trên do ông Trương Sỹ Vũ cư ngụ khu phố 3, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm gây ra các hành vi trên, vụ việc xảy ra thuộc khu vực địa phương quản lý. Ngày 05/6/2024 UBND phường Văn Hải mời ông Trương Sỹ Vũ về trụ sở UBND phường để làm việc theo nội dung phản ánh. Qua buổi làm việc, ông Vũ có nhận hành vi trên của mình là không đúng, làm ảnh hưởng tâm lý cho người dân cũng như du khách khi đến biển vui chơi, giải trí, làm mất hình ảnh về các dịch vụ du lịch, làm mất uy tín của địa phương trong quá trình điều hành quản lý trên địa bàn, mất an ninh nơi công cộng.

Sau khi làm việc với ông Trương Sỹ Vũ, UBND phường Văn Hải tiến hành nhắc nhở và chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, bên bãi giữ xe đối với trường hợp trên.

Trên đây là kết quả xử lý của UBND phường Văn Hải theo nội dung phản ánh hiện trường của người dân./.

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTĐT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Ngọc Kha